

NGAI KƠN RÃN V KIS WỐL
CHÚA NHẬT V PHỤC SINH

LỜ MBE LỜ LÃNG GEH BỚTA KIS KƠN RÃN DÊ ?
LÀM THẾ NÀO ĐỂ CÓ SỰ SỐNG CỦA CHÚA ?

Rùp tởm ão lah dùl rệp mớng ngãn mớ cau Jude, krung be bol he rệp mớng ngãn mớ tởm Cafe, tởngời halah biấp plai....., hìu lờ krung rợcãng tằm, ngai lờ krung sên gờ, lãng rợgời kỡnờm bớh gớ mớ geh chi sa chi ngui.

Hình ảnh cây nho rất quen thuộc đối với người Do thái, cũng giống như chúng ta rất gần gũi với cây Cà phê, cây bắp hay rau quả....., nhà nào cũng phải lo trồng, ngày nào cũng phải lo chăm sóc, để có thể cây nhờ bởi nó mà có cái ăn cái mặc.

Dùl gùng boh-lãm cau lờ krung gít : triãng đờ tê gen gờê đờ bớ, cau lờ gít jăk-triãng mớ gít tằm prấp gen hờm tởl, cau lờ alah mớ đờ pờih-prãh gen gớlik gớ bớta jợglờh rợbãh mớ siờu-siã.

Một qui luật ai cũng biết : tay có làm thì miệng mới có ăn, ai biết chăm chỉ và biết tiết kiệm thì no đủ, ai lười biếng và tiêu xài phung phí thì sẽ tạo ra sự đói nghèo và thiếu thốn.

Kỡn rãn Jesu ai alã rùp đờ ờ di bớto bol he gùng kis lờ broã jời sa tam rài đờ, mớya lãng bớto he jời gùng kis tam Kỡn rãn, bớta kis huềng-nhóm mớ rài rài.

Chúa Giêsu dùng các hình ảnh này không phải để dạy chúng ta cách làm ăn sinh sống đời này, nhưng dạy chúng ta cách sống trong Chúa, thiêng liêng và vĩnh cửu.

Kòn-bonus kớlời kỡnờl jời piãng sào ào soh pãh ngai, mớya krung bồ rợha kra rợhời, rài kis tus đờ tởngai rợc lời gớ đờ.

Con người lo lắng cơm ăn áo mặc mọi ngày, nhưng rồi cũng già dần, cuộc sống sẽ có ngày tàn của nó.

Bớta kis huềng-nhóm mớ bớta kis rài rài gen đờng màng rợlau mớ piãng sào ào sỡh. Pờlai ngãn ! Rà cau ờ wã mớ ờ rợcãng tởl gùng kis đờ in , gen tàng mùng kớlời rợcãng rờng sã rờng klung lờm, chãn tus geh cau kớlời lah bớta kớp-kỡn huềng-soàn đờ ờ jãl ir, tàng lời khẩt, halãh mùng rợcãng đờ-êt đờ-ờ lờm.

Sự sống thiêng liêng và sự sống vĩnh cửu thì quan trọng hơn cái cơm ăn áo mặc. Tiếc thay ! trong thực tế hằng ngày, có không ít người không hiểu đủ và lo đủ sự cho sự sống này, nên người ta chỉ chạy hụi hơi để lo cho cái xác và cái bao tử này, thậm chí có người cho rằng nhu cầu cho linh hồn không quá cấp thiết, nên bỏ mặc, hay chỉ lo chút đỉnh nào đó mà thôi.

Kòn-bonus geh bôta kôlôi sônông mớ bôta khăt-gôboh, dilah gít kôlôi sônông di gùng, lơh lôt di gùng, gen rốp lăm he tus đơ công nha di ngãn, hỡ lah bàn Yàng lah tồm bôta kis rài rài.

Con người có sự suy nghĩ và sự tự do, nếu biết suy nghĩ đúng, thực hành đúng thì sẽ dẫn tới kết quả đúng, đó là gặp Chúa là chính nguồn sự sống vĩnh cửu.

Sơlớ wớl, kôlôi sônông tìs gùng, lơh lôt tìs gùng, gen rốp lăm he tus tam bôta óniai gờ đê, hỡ lah rờh rài rài.

Ngược lại, suy nghĩ sai, thực hành sai, thì sẽ dẫn ta tới thảm họa của nó, đó là sự hư mất đời đời.

Bôta óniai di pal ngòt rôlau jớh, digôlãn rà cau ở bài gít tởl làng ngòt tởl : hỡ lah roh bôta kis rài rài tam Yàng.

Điều đáng sợ hơn cả, có lẽ nhiều người không muốn biết để sợ cho đủ, đó là mất sự sống vĩnh cửu trong Chúa.

Ngai do Kônranh bôto he in loh làng ngãn : lơh mbe lơi làng he geh bôta kis Kônranh đê bớh tam rài kis do mớ, hỡ lah gít kis tam klăc mớ Kônranh be nê chi ño tam klăc mớ tồm ño.

Hôm nay Chúa dạy chúng ta rất rõ ràng : phải làm thế nào để chúng ta có sự sống của Chúa ngay từ đời này, đó là biết sống kết hiệp với Chúa.

Hỡ lah he gít lơi Jónau Kônranh bôtê bôto du song he, be cau tằm tồm chi rớkeh sãng ală nê ở dươn, làng ală nê niăm gớlik rà bớkào plai.

Đó là chúng ta biết để cho Lời Chúa dạy dỗ uốn thẳng chúng ta, như người trồng cây cắt tỉa những cành xấu, để cho những cành tốt trở sinh nhiều hoa trái.

Cau pindôn tamklăc mớ Kônranh hỡ lah gít ràn mớ ală tềl Gônroh, ngãn lah Tềl Gônroh Să Mhâm niamgoh, hỡ lah tồm lơh gớlik gớ đơ bol he rà bôta niam.

Người tín hữu kết hiệp với Chúa đó là người biết chạy đến với các Bí Tích, nhất là Bí tích Minh Máu Thánh Chúa, đó chính là gốc thông ban cho chúng ta nhiều sự lành.

Cau pindờn krung pal gít iắt Jơnau Yàng bôto, tài bôh mìn̄g Jơnau Kơnrãñ rợgơi lơh bol he in gít lơh bôta kis Kơnrãñ dề pràn gớlik alã broã niãm tam rài kis he.

Người tín hữu cũng phải biết nghe Lời Chúa dạy, bởi vì chỉ có Lời Chúa mới có thể làm cho chúng ta biết làm cho sự sống của Chúa trở sinh những việc lành phúc đức trong cuộc đời chúng ta.

Paulus, bôh cau đrã wớl jãñ ngãn mớ Pớrjum niãm, mớya nễh gớjềng gớs cau tợnggu me Pớrjum niãm dề, bôta niãm mớ kớoi is hờ ở gớik is bôh Paulus, mớya bôh Kơnrãñ.

Phaolô, từ một con người khét tiếng chống lại hội Thánh, nhưng đã trở nên rường cột của Hội Thánh, điều tốt đẹp và lạ lùng ấy không tự Phaolô mà ra, nhưng do Chúa.

Plai bớkào ngãn tam nùs nướm he dề lah chi lơi ? Hờ lah he gít gớboh be mớ Yàng mớ gớboh mớ gớp, be sã tồm Kơnrãñ nễh gớboh, bầ bôta do mìn̄g bôh Yàng pà ai song bol hi rợgơi lơh lờt.

Hoa trái thật sự nơi tâm hồn chúng ta là gì ? Đó là chúng ta biết yêu mến Chúa và anh em, như chính Chúa đã yêu mến, điều này chỉ có Chúa thông ban chúng ta mới có thể thực hành được.

Sã Mhàm niamgoh mớ Jơnau Yàng dề lah bầ jờtài đờng màng rờlau jờh sã tồm Kơnrãñ nễh pà bol he in.

Minh Máu Thánh và Lời Chúa là hai loại gia sản quan trọng nhất mà chính Chúa đã ban tặng cho chúng ta.

Pờlai ngãn ! ngãn geh gít nđờ cau ở hệt gít, ở hệt wã, ở triang ngãn mớ bầ jờtài do, tàng bớkào plai tam rài kis ngãn gãm dềt-rờhền.

Tiếc thay ! thực tế có biết bao người chưa biết, chưa hiểu, không chăm chỉ với gia sản này, nên hoa quả trong đời sống còn rất khiêm tốn.

Lm. FX. K' Brel